



Bắt đầu cuộc trò chuyện

Điều quan trọng là quý vị và người thân phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các thảm họa như cháy rừng, bão, lũ lụt, động đất và rất nhiều hơn thế.

Có thể quý vị không biết khi nào thảm họa sẽ xảy ra, nhưng quý vị có thể bắt đầu thực hiện các bước dễ dàng nhưng hiệu quả ngay từ bây giờ để giữ an toàn cho gia đình mình. Hãy làm theo năm bước sau để giúp quý vị bắt đầu cuộc trò chuyện và bắt đầu hành trình chuẩn bị sẵn sàng:

1. Suy nghĩ về ý định

Việc thảo luận về những gì quý vị và gia đình nên làm để chuẩn bị ứng phó với thảm họa không phải là một công việc dễ dàng, nhưng lại cần thiết để cứu mạng sống. Mặc dù đây là một chủ đề khó và không có thời điểm nào là hoàn hảo để thảo luận về điều này, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu nói về thảm họa trước khi quý vị rơi vào tình huống khẩn cấp. Những cuộc trò chuyện trung thực và thẳng thắn có thể cứu mạng sống cho quý vị và những người thân yêu.



2. Ý thức được các thảm họa có thể xảy ra ở khu vực của quý vị

Việc nắm được những gì có thể xảy ra ở nơi quý vị sinh sống sẽ giúp quý vị hiểu được những gì cần làm để đảm bảo an toàn. Các thảm họa như lũ lụt và hỏa hoạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhưng những thảm họa khác nh



3. Cân nhắc về những người nên tham gia vào cuộc trò chuyện

Mỗi người có thể có cái nhìn hơi khác nhau một chút về việc chuẩn bị sẵn sàng cho thảm họa, tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân. Trước cuộc trò chuyện, hãy nghĩ đến những người chủ yếu mà quý vị muốn tham gia vào. Những người này có thể bao gồm bất kỳ thành viên gia đình nào đang sống trong hộ gia đình quý vị, họ hàng lớn tuổi, thành viên cộng đồng, hàng xóm và bạn bè. Họ có thể cho quý vị biết việc chuẩn bị có thể tác động đến họ như thế nào.

4. Thực hiện cuộc trò chuyện

Việc thảo luận về những chủ đề khó có thể mang lại sự an tâm cho quý vị, gia đình và bạn bè. Hãy duy trì một cuộc trò chuyện tích cực nhất có thể bằng cách nhấn mạnh mối quan tâm của quý vị về sự an toàn của họ. Nhấn mạnh thực tế là thảm họa có thể xảy ra ở khu vực của quý vị.

Hỏi hàng xóm xem liệu họ có thể chia sẻ những lời khuyên để quý vị và gia đình có thể áp dụng. Nếu họ chưa bắt đầu hành trình chuẩn bị của chính họ thì hãy chia sẻ thông tin để họ có thể bắt đầu.



5. Cùng nhau hành động

Hãy cân nhắc thực hiện ít nhất một bước để chuẩn bị ứng phó với thảm họa.

Các ví dụ bao gồm:

Đăng ký nhận cảnh báo khẩn cấp tại khu vực của quý vị để nhận thông tin cứu sinh từ tiểu bang và chính quyền địa phương.

Lưu trữ các số điện thoại quan trọng ở một nơi khác ngoài điện thoại của quý vị.

Truy cập trang [Ready.gov/start](https://www.ready.gov/start) để biết thêm về hành động chuẩn bị sẵn sàng.



FEMA

